

เหรียญบาท ...กระทะ...ปลาทอด

นำเสนอเมื่อ : 8 มิ.ย. 2552

กฎหมายนำเสนอออนไลน์ คือ ละครชีวิตจริง

เพื่อนบ้าน คือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเรามากที่สุด จะรู้ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ภายในบ้าน หากได้เพื่อนบ้านที่ดี ก็จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข และเป็นเกราะป้องกันภัยให้ แต่ถาได้เพื่อนบ้านไม่ดี ภัยก็จะมีมาถึงประตูบาน เจ้าของบ้าน จะต้องคอยระแวงระวังไวบาง



คืนวันหนึ่ง ได้มีคนร้ายเข้าไปภายในบ้านของผู้เสียหาย โดยใช้ปลาทอดผสมยาพิษเป็นอุบายที่เสี่ยงไว้

และใช้ของแข็งจัดประตูบานเข้าไปเอาทรัพย์สิ้นไปจำนวน 12 รายการ รวมเป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท จึงได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบ

ในวันเดียวกันนั่นเอง เจ้าพนักงานตำรวจได้ไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ พบสุนัขถูกวางยาเบื่อตายไป ๓ ตัว มีเศษปลาทอดติดอยู่ที่ปากสุนัขที่ตาย และเศษปลาทอดยังตกอยู่ในบริเวณบ้านของผู้เสียหาย ตำรวจได้ยึดไว้เป็นของกลาง

ขณะที่ไปตรวจสอบสถานที่เกิด เหตุ ผู้เสียหายแจ้งว่า สงสัยจะเป็นคนงานก่อสร้าง และมีบ้านพักอยู่ห่างจากบ้านผู้เสียหายประมาณ ๓๐๐ เมตร เป็นคนร้าย เพราะก่อนเกิดเหตุประมาณ ๒ - ๓ วัน เวลากลางวัน ได้เห็นคนงานก่อสร้างเดินผ่านไป - มาหน้าบ้านของผู้เสียหายหลายครั้ง

เจ้าพนักงานตำรวจ จึงให้ผู้เสียหายนำไปที่บ้านพักคนงาน ได้พบจำเลยกับเพื่อนอยู่ที่บ้าน จึงขอตรวจคนบ้าน ผลการตรวจคนพบเศษอาหารอยู่ที่กระทะ มีลักษณะคล้ายปลาทอดที่พบที่บ้านผู้เสียหาย จึงยึดไว้เป็นของกลาง และได้ตรวจคนตัวจำเลยและเพื่อน พบเหรียญต่าง ๆ แบบเก่าของกลาง ผู้เสียหายยืนยันว่า เหรียญชนิดต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นของตนที่เก็บสะสมไว้ ตำรวจจับกุมบุคคลทั้งสองแจ้งขอหาฐานร่วมกันลักทรัพย์ หรือรับของโจร

พนักงานสอบสวนได้ส่งเศษปลาทอด และกระทะของกลางไปตรวจ ผลการตรวจปรากฏว่า มีสารพิษชนิดเม็ทโทมิล ผสมอยู่ และมีสารพิษดังกล่าวติดอยู่ที่กระทะของกลางด้วย สารดังกล่าวชาวบ้านเรียกว่า “ยาเบื่อ” ถ้าสัตว์กินสารพิษเข้าไปจะทำให้ตายภายใน ๕ นาที

พนักงานสอบสวนรวมรวมพยานหลักฐานและส่งสำนวนคดีให้พนักงาน อัยการพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย และพนักงานอัยการมีความเห็นสั่งฟ้อง และยื่นฟ้องผู้ต้องหาต่อศาล

ศาลชั้น ตมพิพากษาลงโทษจำเลยทั้งสองตามฟ้อง จำคุกคนละ ๓ ปี จำเลยทั้งสอง

ให้การรับสารภาพชั้นสอบสวน เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาลดโทษให้คนละหนึ่งในสามคนจำคุกคนละ ๒ ปี

คืนเหรียญชนิดต่าง ๆ แก่ผู้เสียหาย ริบของกลาง กับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนโทรทัศน์ เครื่องเล่นวีดีโอเทป หรือใช้ราคาทรัพย์เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง ให้คืนกระทะและเหรียญต่าง ๆ แก่จำเลยทั้งสอง คำขออื่นให้ยก โจทก์ฎีกา ศาลฎีกาเห็นว่า แม้อโจทก์จะไม่มีประจักษ์พยานเห็นจำเลยทั้งสองลักทรัพย์ของผู้เสียหาย

ยูก็ตาม แต่หลังจากเกิดเหตุไม่นาน
เจ้าพนักงานตำรวจก็จับกุมจำเลยทั้งสองได้พร้อมเหรียญชนิดต่าง ๆ
ของกลาง ซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนหนึ่งของผู้เสียหายที่ตัวจำเลย
พร้อมทั้งยึดเศษปลาทอดที่อยู่ในกระทะ
และกระทะของกลางที่บ้านจำเลย

จาก ผลการตรวจพิสูจน์ก็ ปรากฏว่ามีสารพิษชนิดเมทไซมิล
ติดอยู่
และเป็นสารพิษเดียวกันกับที่ติดอยู่ที่เศษปลาทอดในปากสุนัขที่ตาย
อันเป็นการบ่งชี้ให้เห็นอย่างใกล้ชิดว่า
จำเลยทั้งสองต้องมีส่วนเกี่ยวข้องของในการนำอาหารผสมสารพิษดังกล่าว
ไปสู่นัขในบ้านผู้เสียหาย
เพื่อความสะดวกแก่การเข้าไปลักทรัพย์ในบ้านของผู้เสียหาย
อีกทั้งในชั้นจับกุมจำเลยให้การรับสารภาพ
จึงพิพากษากลับให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น(คำพิพากษา
ฎีกาที่ ๗๕๓/๒๕๔๕)

กรณีดังกล่าว ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๕
บัญญัติไว้ว่า ผู้ใดลักทรัพย์

(๑) ในเวลากลางคืน

(๓) โดยทำอันตรายสิ่งกีดกั้นสำหรับคุ้มครองบุคคล
หรือทรัพย์หรือโดยผ่านสิ่งเช่นว่านั้นเข้าไปด้วยประการใด ๆ

(๗) โดยมีอาวุธ หรือโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป

ต้องระวางโทษ.....

เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ว่า
เจ้าของบ้านควรเป็นคนช่างสังเกตเพื่อนบ้านไว้บ้าง
เพื่อเป็นการเฝ้าระวังเหตุร้ายและความเคลื่อนไหวต่าง ๆ
และหากไม่มีกระทะ ปลาทอด และเหรียญบาทเป็นพยานหลักฐาน
ผู้กระทำผิดร้ายนี้ คงลอยนวลไปตามระเบียบ

...เจ้าของบ้าน จึงควรระวัง
และฝ้าสังเกตเพื่อนบ้านไว้....ก็จะดี..ดีกว่าเสียที่เพื่อนบ้าน

